
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 หลักประกันสุขภาพถ้วนหนา้ 

 

มติชน  

กรุงเทพธุรกิจ เดลนิิวส ์

หลักเกณฑ์รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ 
    -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสปสช. 

โดยมีการหารือกรณีรพ.มงกุฎวัฒนะทักท้วงหลักเกณฑ์รพ.รับส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ต้องมีแพทย์ประจ าอย่างน้อย 1 

คน วา่ เกณฑ์ของหน่วยบริการท่ีรับการส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวธีิการผ่าตัด ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560 ซึง่ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีรพ.ใน กทม.ผ่านเกณฑ์ประมาณ 8 แห่ง 

มีเพียงรพ.มงกุฎวัฒนะที่ไม่ผ่าน จึงเสนอใหเ้ปลี่ยนเกณฑ์เพือ่ให้ใช้แพทย์พาร์ตไทม์ได้ ท่ีประชุมค านึงถึงความ

ปลอดภัยของประชาชน การเปลีย่นเกณฑ์คงไม่ได้ แต่ให้โอกาสโดยยืดเวลาให้สามารถใช้แพทย์พาร์ตไทม์ได้ 1 ป ีโดย

มอบหมายให้เลขาธิการ สปสช. ท าความเข้าใจกับผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ยนืยันว่าประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ เพราะมี

รพ.ท้ังรัฐและเอกชนท่ีสามารถดแูลผู้ป่วยโรคหัวใจได้กระจายท้ังใน กทม.และต่างจงัหวัด          

    ดา้น พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ กล่าวว่า ขอบคุณรมว.สธ.แทนประชาชนท่ีจะไม่

เดือดร้อนไปอีก 1 ป ี ยืนยันว่ารพ.มงกุฎวัฒนะมีศัลยแพทย์หัวใจอยู่แล้ว 3 คน พร้อมดูแลรักษาคนไข้ 24 ชัว่โมง ท่ี

ผ่านมาผ่าตัดหัวใจคนไข้ท้ังคนไทยและต่างชาติมาตลอด การออกเกณฑ์แบบนี้เพื่อให้หน่วยรับส่งต่อด้านหัวใจมี

ศัลยแพทย์หัวใจคอยประสานงานกับสปสช.ในวนัเวลาราชการ แต่รพ.มงกุฎวัฒนะเป็นหนว่ยบริการหลักของระบบ

บัตรทอง มีศูนย์ประสานงานกับสปสช.อยู่แล้ว ไม่จ าเปน็ต้องมีศัลยแพทย์มาท าหน้าที่แค่ประสานงานตามเกณฑ์ของ

หน่วยรับส่งต่อของสปสช.อีก 

มติชน   -เสนอข่าว นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ท่ีประชุมเห็นว่าเกณฑ์เรือ่งแพทย์ประจ าเป็น

เกณฑ์ท่ีดี ท าให้เกิดความม่ันใจกับคนไข้ แต่ช่วงเวลาทีป่ระกาศมีความกระชัน้ชิดท าให้รพ.ปรบัตัวไม่ทัน จะมีการ

พูดคุยกับรพ.เอกชนท่ีเคยผ่าตัดในบัตรทองรวมถึงรพ.มงกุฎวัฒนะเปน็ เพื่อใหเ้วลาเตรียมตัวอีก 1 ปี โดยจะออกเปน็

ประกาศของบอร์ดสปสช. สว่น รพ.อ่ืนท่ีเข้ามาใหม่จะให้ใช้ตามเกณฑ์นี้ และขอย้ าว่าผูป้่วยบัตรทองในรพ.มงกุฎ

วัฒนะโรคอ่ืนๆ รักษาได้ตามปกติ  

 
เว็บไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 

ระบบสุขภาพไทย 
   -เสนอบทความ สช.จัดมีเวที 10 ปี สช. “สานพลงัปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” ณ ศนูย์การประชุม
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์ กทม. โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะส ี ปาฐกถาในหวัข้อ “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษ
หน้า” ว่า 10 ปีจากนี้มีความส าคัญมากท่ีจะเหน็รูปธรรมของการพัฒนาระบบสุขภาพ หลังประกาศใชพ้.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 และมีสช.เปน็หนว่ยงานส าคัญในการขับเคล่ือนงาน โดยก้าวต่อไปยังต้องยึดจุดหมายไปสู่การ

ปฏิรูประบบสุขภาพให้มีความท่ัวถึงเป็นธรรม คุณภาพด ี และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวทาง “สร้างน าซ่อม” และ
เสนอให้แก้ปัญหารพ.รัฐผู้ปว่ยแน่น แพทย์พยาบาลภาระงานหนัก รพ.ไดง้บประมาณไม่พอ จนน าไปสู่ความขัดแย้ง

โดย 1.เน้นการสรา้งสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง 2.ท าให้ฐานของระบบบริการกว้างและเข้มแข็ง เน้นการ

ส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน สรา้งบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ให้คนไทยทุกคนมีหมอประดุจญาตปิระจ าครอบครัว โดย

เสนอให้มีทีมนักสุขภาพครอบครัว มีพยาบาลของชุมชน 1 คนต่อ 2 หมู่บ้าน ผู้ชว่ยพยาบาล 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน จ้าง

โดยใช้เงินจากกองทุนสุขภาพต าบล อบต. 3.ปรับระบบบริหารรพ.และการเงิน โดยปรับบทบาทของสธ.เปน็ “องค์กร
นโยบาย” เน้นการกระจายอ านาจสู่ชุมชน อปท. และองค์กร โดยสธ.สนับสนุนทางนโยบายและวิชาการ 
         รัฐควรพิจารณาข้อเสนอท่ีรพ.เอกชนต้องการผลิตแพทย์ใชเ้องและเหลือให้ภาครัฐ ขณะเดยีวกันรพ.ของรัฐควร

ปรับตัวไปบริหารแบบเอกชน หรือท าให้เกิดรพ.เอกชนของรัฐประมาณ 1,000 แห่ง ซึง่นอกจากลดการขาดทุนได้แล้ว 

ยังมีก าไรท าใหเ้กิดศักยภาพในการจัดหาเครื่องมือบริการประชาชนไดเ้พิ่ม เช่น รพ.บ้านแพว้ ส าหรับการพัฒนา

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในทศวรรษหน้า สช.ในฐานะกลไกหลักตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ต้องสร้างหน่วย

7 มีนาคม 2560 
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ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ http://pr.moph.go.th/iprg/ 

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


                                                             สรุปข่าววันท่ี 22 กันยายน 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

สัมฤทธ์ิศาสตร์ทางนโยบายสาธารณะ เพื่อเสนอนโยบายสาธารณะท่ีส าคัญในชว่งเวลาก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง และ

ยังเสนอให้สธ.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดตั้ง สถาบันนโยบายสขุภาพแห่งชาติสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อเปน็สถาบัน

พัฒนาบุคลากรของสธ. อาจารย ์กรรมการสภาวิชาชพี หรือหนว่ยงานอ่ืนๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจนโยบายเชงิระบบมาก

ขึ้น  

 
เว็บไซตเ์ดลินวิส์  

ไทยแลนด์ดิจิทัล 
  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงานนิทรรศการนานาชาต ิ“ดิจิทัล ไทยแลนด ์
บ๊ิกแบง 2017” (DIGITAL THAILAND BIG BANG 2017) ภายใต้แนวคิด “ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่นไทยแลนด์ : 
โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลีย่น” และกล่าวว่า รัฐบาลต้องการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนประเทศ ท้ังดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยงกับสังคมโลก โดยการพัฒนาดิจติอลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงและ

ใช้ประโยชนไ์ด้ ซึง่คนและเทคโนโลยีดิจิตอลต้องพัฒนาไปดว้ยกัน รัฐบาลยังไดน้ าเน็ตประชารัฐมาให้บริการด้าน

สาธารณสุข เพื่อดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม เชน่ เรื่องบัตรทองและการให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ และย้ าว่าสิง่ท่ี

เคยท าก็ยังคงท าอยู่ แต่มีการคาดการณ์ว่าภาระด้านสาธารณสุขมีประมาณ 2 ล้านล้านบาท และจะสูงถึง 10 ล้านล้าน

บาทในอนาคต ในขณะท่ีงบประมาณของประเทศมเีพียง 3 ลา้นล้านบาท เราจงึต้องเตรียมการและลองคิดถึงสิง่เหลา่นี้

ด้วย  

 

เดลินวิส ์

รพ.เอกชนกับระบบประกันสุขภาพ 
   -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณ ีรพ. เอกชนออกมาระบุว่างบค่ารักษาที่ สปสช. จ่าย
ให้กับ รพ.เอกชน เปน็ค่ารักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ (บัตรทอง) น้อย ท าให้รพ.อยู่ล าบาก ว่า 

ได้นัดหมายหารือผู้เกี่ยวข้อง ท้ังกระทรวงสาธารณสุข, สปสช., กทม. และ รพ.เอกชน ในวันท่ี 27 ก.ย. โดยจะหารือ
ทุกเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ สปสช. และ รพ.เอกชน ว่าจะมีสิ่งใดท่ีท าได้ เพื่อประชาชนจรงิ ๆ อาจจะยอมไม่ก าไรบ้าง คิด

ว่า รพ.เอกชนท่ีตั้งใจชว่ยสังคมก็มีเยอะ 
  ขณะท่ี นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการส านักงานประกันสงัคม (สปส.) กล่าววา่ ตั้งแต่ท่ีมี รพ.ออกจากระบบ
ประกันสงัคม ตนไดเ้ชิญ รพ.เอกชนเข้ามาพูดคุยไปแล้วแต่ได้รับค ายืนยันว่า เขาไม่ได้ขาดทุนจากระบบประกันสงัคม 

แต่อาจจะมีบ้างท่ีอยากใหป้รับโดยเฉพาะเรื่อง สปส.เข้าข้างผูป้ว่ยมากเกินไป สว่น รพ.เอกชนท่ีออกจากระบบนั้น

เพราะเป็นเรื่องของธุรกิจ  สว่นกรณีท่ีมีการตัดเงินด้านคุณภาพ 40-80 บาทออกไป และเปลีย่นวิธีการจ่ายเงนิตาม
คุณภาพบริการแทน โดยผู้ประกันตนมีส่วนร่วม เพราะปัจจุบัน รพ.เกือบจะ 100 เปอรเ์ซ็นต ์ผ่านมาตรฐาน เอชเอ ท่ี

เปน็ข้อก าหนดเดิมในการรับเงนิด้านคุณภาพอยู่แล้ว ถ้าจา่ยจะเหมือนกินเปล่า ซึง่คณะกรรมการการแพทย์ก็จะ

พิจารณาว่าอะไรคือคุณภาพของบริการ ไม่ใช่วา่อยู่ ๆ ไปตัดเงนิออก 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปญัญาเลศิ โฆษก สปสช. เปิดเผยถึงข้อเรียกร้องของรพ.เอกชนในการเข้ารว่มนโยบาย

ด้านสุขภาพของรัฐ ว่า รพ.ท้ังรัฐและเอกชนใช้มาตรฐานเดียวกันและอัตราการจ่ายเงนิเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รพ.

เอกชนหลายแห่งมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของตวัเองใหไ้ด้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น ซึง่อาจจะมีผลต่อต้นทุน สปสช.

จะไดเ้ชิญทาง รพ.เอกชนมาหารอืต่อไป 

 
ไทยรัฐ  

ผู้จัดการออนไลน ์

การจัดซือ้ยาระบบบัตรทอง 
   -เสนอข่าว นพ.ชูชัย ศรช าน ิ รองเลขาธิการ สปสช. ในฐานะอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดซือ้ยา เวชภัณฑ์ และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นตามโครงการพิเศษปงีบประมาณ 2561 ซึ่งมีสธ.เป็นประธาน กล่าวถึงการจัดซื้อยาฯ 

ว่า ขณะนี้อนุกรรมการได้จัดซื้อยาตามระยะเวลาที่ก าหนดให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 15 ต.ค. ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการหารือ

ร่วมกับอภ. ในการต่อรองราคาในรายการยาเพิ่มเติม 

 

เว็บไซตt์news 

กองทุนสวัสดกิาร รพ.ระยอง 

   -เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวบูิลย์ ผอ.รพ.ระยอง เผยข้อเท็จจริงและความเป็นมาของงบประมาณและการเบิกจ่าย

กองทุนสวัสดิการรพ.ระยอง หลงัได้รับการร้องเรียนจาก กลุ่มบุคลากรของรพ.ระยอง ท่ีสง่หนงัสือถึงปปช.และสตง.ให้

ตรวจสอบบัญชี "กองทุน สวัสดิการโรงพยาบาลระยอง" ในช่วงป ี2559 - ส.ค. 2560 เนื่องจากมีเงนิของเอกชน และ

ผู้ประกอบกิจการขายยา เคร่ืองมือแพทย์ โดยมีเงินเขา้ผ่านบัญชี หลักแสนถึงหลักล้านบาท และมีการเบิกจ่าย 2 ล้าน

บาท ภายในวนัเดียว ว่า ได้ท ารายงานและเอกสารอย่างถูกต้องทุกอย่างไปยังผูว้่าฯ ระยอง และสป.สธ.แล้ว ในการ

เบิกจ่ายงบประมาณของกองทุน มีการเบิกเงินของกองทุนเพื่อพฒันาระบบบริการสุขภาพ จ านวน 2 ล้านบาท และได้

เข้าให้กับบัญชีกองทุนพัฒนางานวิจัยโรงพยาบาลระยอง จ านวน 2 ล้านบาท ในวนัเดียวกัน (16 ส.ค. 2560) โดย
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การใช้จ่ายแต่ละโครงการมีหลักฐานตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเงนิในบัญช ี ต้องมีการเบิก 2 ใน 3 คน และต้องมี

โครงการเพื่อแสดงเจตจ านงของงบประมาณ ผ่านอนุกรรมการท้ังหมด 8 คน จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ ส่วนเงนิท่ีโอน

เข้าบัญชีกองทุนการพฒันางานวจิัยโรงพยาบาลระยอง มีกระบวนการการคัดสรรและการกลั่นกรองในการใช้

งบประมาณ และได้ท ารายงานไปยังสป.สธ.อย่างถูกต้องทุก 6 เดือนตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี ้ ผอ.

รพ.ระยองและสมาชิกองค์กรรวมท้ังอนุกรรมการของกองทุนสวสัดิการโรงพยาบาลระยอง จะแถลงข้อเท็จจรงิกับ

สื่อมวลชนและสมาชิกให้ทราบอีกคร้ัง 

 
เดลินวิส ์

ภาษีเหลา้-บุหรี ่
   -เสนอบทความ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม นักเศรษฐศาสตร์ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ระบวุ่า ตามทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ สนิค้าทุกชนิดเมือ่ราคาสูงขึ้น การบริโภคจะลดลง การปรับขึ้นภาษเีหล้า-บุหรีค่ร้ังนี้ก็คาดหวงัให้การ

บริโภคลดลงเชน่กัน ธนาคารโลกและองค์การอนามัยโลกเคยศึกษาผลของการขึ้นภาษีและมีรายงานเปรียบเทียบวา่ 

หากราคาบุหรี่ข้ึน 10% จะท าใหป้ริมาณการสูบลดลง 4% ในประเทศที่พฒันาแล้ว ส่วนประเทศก าลังพัฒนาจะลดลง

ประมาณ 8%  มาตรการทางภาษีจงึเปน็มาตรการท่ีท้ังธนาคารโลกและองค์การอนามยัโลกยอมรับว่าเป็นมี

ประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมการบริโภค 
   -ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.กองทุน สสส. กล่าววา่ การปรับภาษีเหลา้มีผลลดการบริโภคได้จริง แต่จะมี

ผลต่อสุขภาพของประชาชนตามเป้าหมายหรือไม่ ต้องพจิารณาที่ยอดจ าหน่ายหลังการปรับขึน้ อย่างไรก็ตาม 

มาตรการภาษีอาจได้ผลในชว่งแรก เม่ือมีรายได้เพิ่มขึน้ก็อาจหันมาดื่มใหม่ จึงต้องด าเนินการท้ังด้านคนซื้อและ

คนขาย ซึง่มาตรการควบคุมราคา ควบคุมการโฆษณา จ ากัดการเข้าถึง จ ากัดพืน้ท่ีจ าหน่าย จ ากัดจ านวนความ

หนาแนน่ของร้าน เวลาจ าหนา่ย มีผลวิจัยว่ามีส่วนลดการบริโภคได้ 

 
กรุงเทพธุรกิจ 

ท าหมันยุงลาย 
  -เสนอข่าว นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจนัทร์ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ผูเ้ชี่ยวชาญจากส านักงาน

บริการตรวจสอบภายใน ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อตรวจ

ติดตามโครงการเกี่ยวกับไวรัสซิกาในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล กรมควบคุมโรค และสถาบัน

เทคโนโลยีนวิเคลียร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) ซึ่งม.มหิดลเริ่มโครงการน าร่องท าหมันยงุลาย โดยใชว้ิธีฉายรังสีให้
ยุงลายตัวผู้ ก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติไปผสมพนัธ์ุกับยุงตัวเมีย และท าให้ยุงตวัเมียกลายเปน็หมันไปด้วย จากนัน้ได้

ปล่อยยุงฉายรังสีท่ี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา และเฝ้าติดตามประเมินผล พร้อมวางแผนตัง้โรงงานท าหมันยงุเพื่อ

น าไปปล่อยในประเทศต่างๆ ตอ่ไป เป็นการน าเทคโนโลยีนวิเคลียร์และรังสีมาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพื่อความ

ปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม 

 

เดลินวิส ์

 

เครือข่ายอาหารปลอดภัย 

    -เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจ้ินดา ประธานคณะท่ีปรึกษา รมว.สธ. เดินทางมามอบนโยบายพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ

อาหารปลอดภัย เขตบริการสุขภาพที่ 7 จากเครือข่ายอาหารปลอดภัย รับฟังข้อเสนอแนะปญัหาข้อจ ากัดอุปสรรคผู้

ปฏิบัติและภาคีเครือข่าย ท่ีห้องประชุม รพ.ขอนแก่น และกล่าวว่า ความปลอดภัยด้านอาหารเปน็สิ่งส าคญัที่จะท าให้

ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี อันจะสง่ผลให้ระบบเศรษฐกิจและสงัคมมีความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยนื โดยการเชื่อมโยงความ

ร่วมมือท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนสร้างเมืองอาหารปลอดภยั และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ

ของแต่ละจงัหวัด 

 
กรมประชาสัมพนัธ์ 

ประชุมวิชาการและนิทรรศการเมืองสมุนไพร 

     -เสนอข่าว นพ.สเุทพ วชัรปยิานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวภายหลงัเป็นประธานเปิดการประชุม

วิชาการและนิทรรศการเมืองสมุนไพร (Herbal City) ท่ี จ.สงขลา ว่า ครม.เห็นชอบและอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติ ว่า
ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย เป็นการก าหนดนโยบายส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีบทบาทส าคัญในการสร้างความม่ันคง

ทางสุขภาพ ความย่ังยนืของเศรษฐกิจ ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ไทย เปน็ 1 ใน 5 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  

 

ผู้จัดการออนไลน ์
โพสต์ทูเดย์ 

"บัวบก" บ ารุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร ์

    -เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะสมองเสื่อม หรือ

โรคอัลไซเมอร์ พบได้บ่อยในผูสู้งอายุและมีแนวโน้มสงูขึ้น สมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อการป้องกันโรคคือ บัวบก จาก

การศึกษาวิจัยพบว่า มีฤทธ์ิรักษาแผลท่ีผิวหนัง รักษาแผลในทางเดนิอาหาร รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดด า 
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รักษาแผลในปาก บ ารุงสมอง ปอ้งกันอัลไซเมอร์ ช่วยฟื้นฟูความจ า มีผลกับความจ าและการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ และยัง

ช่วยเสริมการท างานของกาบา (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทท่ีช่วยรักษาสมดุลของจิตใจ ท าให้นอนหลับไดง้่ายขึ้น 
ปัจจุบันมีการผลิตสารสกัดจากบัวบกเปน็ยาบ ารุงสมอง หาซื้อไดต้ามร้านขายยาท่ัวไป  

 

ผู้จัดการออนไลน ์

เชื้อวัณโรค 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียว 

ประเทศญีปุ่่น ในการในการศึกษาเชื้อวัณโรค พบว่า ประเทศไทยมีเชื้อวัณโรคท่ีพบบ่อยสองสายพันธุ์ได้แก่ สายพันธุ์

ปักก่ิง และสายพนัธ์ุแอฟริกาตะวนัออกและอินเดีย ซึง่สายพนัธ์ุปักก่ิงมักพบได้ในผู้ปว่ยวัยท างาน สว่นสายพันธุ์

แอฟริกาตะวันออกและอินเดีย มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ การศกึษาทางระบาดวิทยาพันธศุาสตร์ท าให้ทราบว่าผู้ปว่ยท่ี

ติดเชื้อวัณโรคคนละสายพนัธ์ุ มีความเสี่ยงไม่เหมือนกัน ความหลากหลายทางสายพนัธ์ุของเชื้อวัณโรค ท่ีระบาดใน

ประเทศไทย ท าให้การควบคุมวณัโรคยากกว่าประเทศอืน่  
       ท่ีผ่านมา กรมฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียววิจัยด้านวัณโรคและได้รับการสนับสนนุการวิจัยจาก JICA 
ประเทศไทย และ AMED จนได้พัฒนานวัตกรรมท่ีน ามาใชป้ระกอบการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค ได้แก่ การตรวจ
เลือดเพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรค

เพื่อการประเมินภาวะดื้อต่อยาต้านวณัโรค วิธีตรวจระดับยาต้านวัณโรคเพื่อประเมินขนาดยาตา้นวัณโรคให้เหมาะสม 

และการตรวจพนัธุกรรม เพื่อปรับขนาดยาต้านวัณโรคใหเ้หมาะสมกับลักษณะพันธุกรรม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

รักษาดีขึ้นและลดการเกิดผลข้างเคียงจากยาต้านวณัโรค 

 

ไทยรัฐ 

ห้องปฏิบัตกิารไร้พิษ 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้จัดโครงการ “Biosafety 
engineering and control for health laboratories in ASEAN” เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพระดับสากล และพฒันาใหมี้ความพร้อมรับสถานการณ์โรคท่ีมีความรุนแรง และ

แพร่กระจายได้เปน็วงกว้าง โดยเฉพาะโรคติดต่อ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประเทศแคนาดา ซึง่เปน็

เจ้าภาพหลักในวาระด้านความม่ันคงทางชีวภาพ 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 
เว็บไซต์คมชัดลึก 

ชายแดนใต้เกิดโรค PTSD สูงกว่าพ้ืนทีท่ั่วไป 

    -เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการติดตามผลการด าเนนิงานของ

ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 ครอบคลุมพื้นท่ี 7 จงัหวัดภาคใต้ พบปญัหาสุขภาพจิตท่ีน่าห่วงท่ีสุดคือ โรค PTSD หรือโรค

เครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวญั ผลส ารวจในปี 2557 พบว่า เหตุความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้มี

อัตราเกิดโรค PTSD ร้อยละ 2.6 สูงกว่าพืน้ท่ีท่ัวไปท่ีพบประมาณร้อยละ 0.5 กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือ 

กลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา ซึ่งทีมจิตแพทย์จะให้การดูแลรักษาทันทีเบ็ดเสรจ็ที่โรงเรียน และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

โดยจะด าเนินการขยายโครงการเพิ่มในปีงบประมาณ 2561  

 

ส านักข่าวไทย 
ทีวีช่อง7 

สอบรพ.เอกชนรักษาวัณโรคผู้ปว่ยจนเสียชีวิต 

    -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหตัถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ได้สั่งการให้เจา้หน้าท่ีเข้าตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง กรณีรพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านรัตนาธเิบศร์ จ.นนทบุร ีแพทย์ได้ท าการปรับยารักษาวณัโรคจนผู้ปว่ยมีอาการ

แย่ลงและเสียชวีิต โดยจะตรวจสอบในประเด็นทีเ่ก่ียวข้องกับพ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ คอื 1.ผู้ด าเนินการ

สถานพยาบาลมีการควบคุมและดูแลผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตนใหป้ฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ 

และ 2.สถานพยาบาลมีการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ครบถ้วนท้ัง 5 ด้าน คือ สถานท่ี ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของแพทย์ การบริการ เคร่ืองมือ ยา และอุปกรณ์ช่วยชวีิตในกรณฉีุกเฉนิหรือไม่ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับท้ัง 2 ฝ่าย 

 

มติชนออนไลน ์
เว็บไซต์แนวหน้า 

จับสถานเสริมความงามเถื่อน 

    -เสนอข่าว เจ้าหนา้ที่ต ารวจกองปราบ และเจ้าหน้าที่สสจ.สงขลา เขา้ตรวจคน้ภายในบริษัท เซก็ซี่มี อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากัด ตั้งอยู่ อ.เมือง จ.สงขลา หลงัจากได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบเปิดเป็นสถานพยาบาลเสริมความงามโดย

ไม่ได้รับอนุญาต มีการฉีดสารเสริมความงามให้กับลูกค้าท้ังท่ีไม่ใช้แพทย์ จากการตรวจคน้พบชั้นล่างเตรียมเปิด

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ส่วนบนชัน้ 3 ห้องด้านหนา้ถูกใช้เปน็ห้องฉีดสารเสริมความงามพร้อมเตียงแบบท่ี

ใช้ในสถานพยาบาล 2 เตียง ภายในห้องพบสารเสริมความงามหลายชนิด และในถังขยะยงัพบเขม็ฉีดยา ถุงมือ ส าลี
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และสารกลูต้าท่ีถูกใช้แล้ว น.ส.กมลา นุ้ยภิญโย อายุ 28 ปี ซึง่รับเป็นเจ้าของบริษัท ในเบ้ืองตน้ให้การว่า สารเสริม

ความงามท่ีพบในห้องลูกค้าเปน็คนซื้อมาให้ฉีด และในวันนี้ไดฉ้ดีกลูต้าให้ลูกค้าไป 1 ราย โดยลูกค้าจะติดต่อจองคิว

ผ่านเฟสบุ๊ก เจ้าหน้าที่จงึควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติม และแจง้ข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ิ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

เว็บไซต ์Mthai.com 

วัยรุ่นป่วยโรคซึมเศร้าโดดคอนโดเสียชีวิต 

    -เสนอข่าว สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้พลัดตกจากท่ีสูงลงมากระแทกพื้นเสียชวีิต บริเวณลานจอด

รถของอเมซอน เรสซเิด้นท ์อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตรวจสอบพบเป็นคอนโดนิเนียมสูง 8 ชั้น บรเิวณลานจอดรถพบศพ 

นางสาวนัดดา คะนารัมย์ อายุ 17 ปี ชาวจงัหวัดสระแก้ว สอบสวนพยานแวดล้อมทราบว่า ผูเ้สียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้า 

และพักอาศัยอยู่กับญาติที่คอนโดดังกล่าว ก่อนเกิดเหตไุด้ข้ึนไปบนดาดฟ้า แลว้กระโดดลงมารา่งกระแทกพื้นเสียชวีิต 

 

มติชน 

รางวัลเลิศรัฐ 
  -เสนอภาพขา่ว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มองรางวัลเลศิรัฐประจ าป ี 2560 สาขาบริการภาครัฐ 

ประเภทการพัฒนากรบริการระดบัดีเด่น ของส านักงาน ก.พ. ให้แก่ ภก.วีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริโภค ในนาม อย. 

 

สยามรัฐ 

คอลัมน์ ไขประเดน็ 

โซเชียล 

เคร่ืองดื่มแก้นอนกรน 

  -เสนอข่าว จากกรณีมีเรื่องแชร์ผ่านสื่อโซเชียลเรื่องสูตรน้ าสมุนไพรหรือเคร่ืองดื่มช่วยรักษาอาการนอนกรนได้ อย.

ให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการรักษาการนอนกรน ว่า การรักษาท าได้โดยการผ่าตัด และรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยปรับ

พฤติกรรมและการปฏิบัติตัวคือ 1.ลดน้ าหนัก ควบคุมอาหารและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 2.หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 3.หลีกเลี่ยงยาท่ีท าให้งว่ง 4.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ 5.นอนศีรษะสูงเล็กน้อย 6.ใช้ยา     สเตียรอยด์พ่น

จมูกวันละ 1 คร้ังก่อนนอน 7.ใชเ้คร่ืองเป่าลมในทางเดนิหายใจส่วนบน 8.ใชเ้คร่ืองมือทางทันตกรรม จึงไม่ควร

หลงเชื่อการแชร์ท่ีผิดๆ และรีบรักษา เพราะเปน็เรื่องท่ีรบกวนคณุภาพชวีิตท้ังตนเองและคนรอบข้างอย่างมาก 

 

สยามรัฐ 

คอลัมน์ 4 มุมเมือง 

รพ.ราชวิถีปิดปรับปรุงห้องคลอด 

    -เสนอข่าว รพ.ราชวิถีจะปิดปรับปรุงห้องคลอดต้ังแต่วนัท่ี 1 พ.ย. 2560 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ท าให้

ผู้รับบริการคลอดไม่สะดวก ท้ังสถานท่ีและการให้บริการ จงึอยากให้พิจารณาเลือกคลอดท่ีรพ.อ่ืนในช่วงเวลาดงักล่าว 

ส าหรับผู้ท่ีต้องการจะคลอดในรพ.ราชวิถี เจ้าหนา้ที่จะพยายามให้การดูแลอย่างดีท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว 

 

เดลินวิส ์

ขยายศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ 

  -เสนอข่าว นพ.จรัญ จนัทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กคุณภาพและนวัตกรรม จ.นครพนม เนื่องจากปัจจุบันเด็กส่วนใหญจ่ะถูกส่งเข้าศนูย์เด็กเล็กตั้งแต่อายุยังน้อย การ

พัฒนาคุณภาพศูนยเ์ด็กเล็กจึงเปน็เรื่องส าคัญ โดยเริ่มด าเนนิการจากศูนยเ์ด็กเล็กต้นแบบท่ีเปน็เป้าหมาย 1 ต าบล 

ต่อ 1 ศนูย์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับศูนย์เด็กเล็กอ่ืน และขยายผลพัฒนาใหเ้ต็มพื้นท่ีต่อไป 

 

ไทยรัฐ 

มหกรรมเล่นสนุก-สู่เด็กไทยยุคใหม ่

  -เสนอข่าว นายณรงคศ์ักดิ์ หอมมาลัย นายอ าเภอชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เปน็ประธานเปิดมหกรรม “กระโดด โลด

เต้น เลน่สนุก สูเ่ด็กไทยยุคใหม่ สูงสมส่วนแข็งแรง” ตามโครงการ โชป้า แอนด์ ชายดป์้าเกมส์ ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่

อาเซียน แก้ไขปญัหาเด็กอ้วน” โดยมีนายพไิชยรัช อัครกัลป ์ หัวหน้า สสอ.ชนแดน ให้การตอ้นรับ มีโรงเรียนใน

เครือข่ายท่ีเปน็ต้นแบบ 13 โรงเรียน เข้ารว่มจัดกิจกรรม เพื่อน าไปขยายผลยังโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นท่ีต่อไป 

 

ไทยรัฐ แนวหน้า 

ข่าวหุ้น 

ออมสินช็อปเพลิน 
  -เสนอข่าว ธนาคารออมสิน ร่วมกับ กทม. กรมอนามัย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มรภ.สวนสนุนั

ทา จัดโครงการ Thailand Street Food By GSB ยกระดับผู้ค้าขายอาหารริมทาง พฒันาผู้ประกอบการรายย่อยให้มี

โอกาสสร้างความม่ันคงและม่ังคั่งทางอาชพี น าร่องท่ีอารีย์สัมพันธ์เป็นแห่งแรก ภายใต้ชื่องาน "ชอ็ปเพลนิเดนิชิม @ 

อารีย"์ ระหว่าง วนัท่ี 21-30 ก.ย.นี้ 

 

เดลินวิส ์

ไข้เลือดออก 
    -เสนอข่าว ส านักอนามัย กทม. รายงานข้อมูลสถานการณ์ไขเ้ลือดออกในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 ก.ย. 

2560  มีผู้ปว่ยสะสม 5,107 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เปน็เด็กหญิงอายุ 14 ปี พื้นท่ีท่ีมีผู้ปว่ยสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 

จตุจักร บางกะปิ บางซื่อ คลองสามวา และวงัทองหลาง เขตท่ีมีผู้ป่วยน้อยท่ีสุดคือ สัมพันธวงศ์ 
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ไทยรัฐ 

 

สสส.เลื่อนรับหนังสือสมุดภาพ 
  -เสนอข่าว สสส.แจ้งเลื่อนเวลาขอรับหนังสือสมุดภาพ “100 วนัเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง” เปน็ตั้งแต่ 23 ก.ย. 

เปน็ต้นไป ที่อาคารศูนยเ์รียนรู้สขุภาวะ สสส. 

 

ข่าวสด 

คอลัมน์ ย่อโลก 

แบคทีเรียกินเน้ือคน 
  -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานกระแสความต่ืนตระหนกในออสเตรเลีย เนื่องจากจ านวนผูป้ว่ยโรคแบคทีเรียกินเนื้อคน

เพิ่มอย่างต่อเนื่องในหลายรัฐ โดยในปีนี้ รัฐวิกตอเรียมีผู้ป่วย 159 คน จากเดิม 102 คน นอกจากนี้   ยังพบในควนี 

สแลนด์ เวสเทิรน์ออสเตรเลีย และนวิเซาท์เวลส์ รวมท้ังนอร์ทเทิร์นเทริทอรี  

 


